

## VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TRONG GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG TRUNG DU LỊCH TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Mai Thị Ngọc Anh, Vi Thị Hoa<sup>\*</sup>, Phạm Hùng Thuý  
Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

### TÓM TẮT

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học vừa có tính hợp tác, vừa có tính thực tiễn cao. Tuy nhiên, việc đưa phương pháp dạy học theo dự án vào giảng dạy các môn học tiếng Trung Quốc, đặc biệt là môn tiếng Trung du lịch còn khá mới mẻ và gặp không ít khó khăn. Bài viết thông qua điều tra thực tế tình hình giảng dạy môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, qua đó đề xuất vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong việc giảng dạy môn học này, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

**Từ khóa:** *Dạy học theo dự án; tiếng Trung du lịch; thực trạng; vận dụng; hiệu quả*

### KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN

Thuật ngữ “dự án” - tiếng Anh là Project, có nguồn gốc từ tiếng La-tinh “Proicere”, được hiểu theo nghĩa phổ thông là một đề án, một dự thảo, một kế hoạch được thực hiện nhằm đạt mục đích đề ra. Khái niệm dự án được sử dụng phổ biến trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, quản lý xã hội... Khái niệm dự án đã đi từ lĩnh vực kinh tế - xã hội vào lĩnh vực giáo dục - đào tạo, ngoài ý nghĩa các dự án phát triển giáo dục, còn được sử dụng như một phương pháp dạy học. [3]

Phương pháp dự án - Project Method, còn gọi là dạy học dự án/ dạy học theo dự án/dạy học dựa trên dự án (Project Based Learning), được hiểu như một phương pháp dạy học hướng học sinh đến việc tiếp thu tri thức và kỹ năng thông qua quá trình giải quyết một bài tập tình huống, được gọi là một dự án (project) mô phỏng môi trường các em đang sống và sinh hoạt. [4]

Dạy học dự án là một phương pháp phức hợp [2], trong đó dưới sự hướng dẫn của giáo viên, người học sẽ thực hiện một nhiệm vụ phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, thực hành. Người học được yêu cầu thực

hiện nhiệm vụ này với sự tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục đích, lập kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả thực hiện.

Từ những khái quát trên có thể hiểu phương pháp dạy học theo dự án là một hình thức dạy học trong đó người học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp và có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành để tạo ra sản phẩm có thể giới thiệu. Nhiệm vụ này được người học thể hiện với tính tự lực cao trong toàn bộ quá trình học tập. Làm việc nhóm là hình thức làm việc cơ bản của dạy học theo dự án.

Có thể thấy những đặc điểm cơ bản của phương pháp dạy học theo dự án bao gồm: Định hướng thực tiễn, có ý nghĩa thực tiễn xã hội, định hướng hứng thú người học, tính phức hợp, định hướng hành động, tính tự lực cao của người học, cộng tác làm việc và định hướng sản phẩm. Về mục tiêu, dạy học theo dự án vừa tạo ra sản phẩm vừa thực hành nghiên cứu lại giải quyết được một vấn đề. Nếu phân loại theo chuyên môn thì có dự án trong một môn học, dự án liên môn, dự án ngoài chuyên môn.

Dựa trên cấu trúc của tiến trình phương pháp, người ta có thể chia dạy học theo dự án ra nhiều giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên xác định

<sup>\*</sup> Tel: 0976923888; Email: vihoa.sfl@tnu.edu.vn

chủ đề và mục đích của dự án; yêu cầu giáo viên và học sinh cùng nhau đề xuất ý tưởng. Tiếp theo lên kế hoạch thực hiện, đây là công việc của học sinh: Xây dựng đề cương theo hướng dẫn của giáo viên. Sau đó học sinh sưu tầm các tài liệu liên quan để thu thập thông tin. Khi thực hiện dự án đòi hỏi học sinh vừa hoạt động trí tuệ vừa hoạt động thực hành. Để trình bày sản phẩm dự án, học sinh có thể viết dưới dạng thu hoạch hoặc báo cáo. Khâu cuối cùng là đánh giá dự án: Thầy - trò đánh giá kết quả và kinh nghiệm đạt được để thực hiện dự án sau tốt hơn.

### THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TRONG VIỆC GIẢNG DẠY MÔN TIẾNG TRUNG DU LỊCH THEO PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TẠI KHOA NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

**Khảo sát thực trạng giảng dạy môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên**

#### Mục tiêu khảo sát

Để có thể nắm được tình hình giảng dạy cũng như các vấn đề liên quan đến chất lượng học tập đối với môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, chúng tôi đã tiến hành điều tra về phương pháp giảng dạy, nguồn tài liệu phục vụ trong giảng dạy, mục đích, thái độ, hứng thú của sinh viên đối với môn tiếng Trung du lịch, từ kết quả khảo sát tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, đồng thời tìm ra giải pháp vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong việc giảng dạy môn tiếng Trung du lịch nhằm nâng cao hiệu quả cho môn học này.

#### Đối tượng khảo sát

Nhóm tác giả đã tiến hành khảo 23 giáo viên giảng dạy tiếng Trung và 100 sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4, chuyên ngành ngôn ngữ Trung Quốc, song ngữ ngôn ngữ Trung-Anh tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên.

#### Phương thức khảo sát

Nhằm đảm bảo độ chính xác của phiếu điều tra, chúng tôi đã tiến hành thiết kế mẫu điều tra trên Google Forms, dạng phiếu khảo sát online và gửi đến từng giáo viên và sinh viên thông qua email, tin nhắn, các câu hỏi khảo sát dễ hiểu, đơn giản phù hợp với đại đa số người được phỏng vấn, phiếu khảo sát dành cho giáo viên bao gồm 15 câu hỏi, số phiếu phát ra 23 phiếu, thu về 23 phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Phiếu khảo sát sinh viên bao gồm chuyên ngành, cấp độ từng năm học, giới tính, độ tuổi và các câu hỏi liên quan đến vấn đề xoay quanh mục đích, thái độ và hứng thú của sinh viên đối với môn học, tổng 15 câu hỏi, số phiếu phát ra 100 phiếu, thu về 100 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

#### Kết quả khảo sát

Để đánh giá đúng thực trạng tình hình giảng dạy và học tập đối với môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ chúng tôi chọn ra một số câu hỏi sau đây đưa vào nội dung bài để phân tích:

#### Thực trạng về kỹ năng và phương pháp giảng dạy đối với môn tiếng Trung du lịch

**Bảng 1. Theo bạn nếu dạy môn tiếng Trung du lịch thì nên chú trọng các kỹ năng nào cho sinh viên?**

Nội dung câu trả lời	Số lượng	Tỷ lệ
Nghe	0	0%
Nói	3	13,04%
Đọc	0	0%
Viết	1	4,34%
Thuyết trình	17	73,91%
Cách khác	2	8,69%

**Bảng 2. Theo bạn trong quá trình lên lớp nên vận dụng các hình thức nào để truyền đạt kiến thức môn tiếng Trung du lịch cho sinh viên?**

Nội dung câu trả lời	Số lượng	Tỷ lệ
Hoạt động theo nhóm	17	73,91%
Thảo luận	18	78,26%
Chơi trò chơi	11	47,82%
Đóng vai và thuyết trình	18	78,26%
Xem tranh và video	9	39,13%
Hình thức khác	3	13,04%

Trong phần này chúng tôi tiến hành khảo sát đối với giáo viên. Trong câu hỏi ở Bảng 1, có đến 73,91% chọn kỹ năng thuyết trình, 13,04% chọn kỹ năng nói, 4,34% chọn kỹ năng viết và 8,69% chọn cách khác. Trong câu hỏi ở Bảng 2, yêu cầu giáo viên trả lời các hình thức lên lớp mà bản thân có thể vận dụng để truyền đạt kiến thức môn tiếng Trung du lịch cho sinh viên, đây là câu hỏi được lựa chọn nhiều đáp án nên tỷ lệ trả lời không có nhiều sự khác biệt, giáo viên chọn rất nhiều cách để truyền đạt kiến thức cho sinh viên, 78,26% chọn thảo luận, 78,26% chọn đóng vai và thuyết trình, 73,91% chọn hoạt động theo nhóm, 47,82% chọn chơi trò chơi, 39,13% chọn xem tranh và video, 13,04% là hình thức khác. Có thể thấy các hình thức và giáo viên vận dụng để truyền đạt cho sinh viên tương đối đa dạng và phong phú nhưng chưa thật sự mới mẻ và hấp dẫn.

*Thực trạng về nguồn tài liệu phục vụ trong giảng dạy*

**Bảng 3.** Theo bạn giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ giảng dạy môn tiếng Trung du lịch của Khoa hiện nay có phù hợp không?

Nội dung trả lời	Số lượng	Tỷ lệ
Phù hợp	3	13,04%
Chưa phù hợp	7	23%
Phù hợp nhưng vẫn chưa được hoàn chỉnh	11	47,82%
Cần thay đổi và bổ sung	2	8,69%
Không phù hợp	0	0%

Trong phần này chúng tôi cũng tiến hành khảo sát đối với giáo viên. Theo kết quả khảo sát chỉ có 13,04% cho rằng giáo trình phục vụ cho giảng dạy là phù hợp, 30,4% giáo viên cho rằng giáo trình chưa phù hợp, 47,82% giáo viên cho rằng phù hợp nhưng vẫn chưa được hoàn chỉnh và 8,69% cho rằng cần thay đổi và bổ sung, thông qua đó có thể thấy đại bộ phận giáo viên chưa thật sự hài lòng với giáo trình đang sử dụng giảng dạy tại Khoa.

*Thực trạng về thái độ, hứng thú của sinh viên đối với môn tiếng Trung du lịch*

Trong phần này chúng tôi chủ yếu tiến hành khảo sát đối với sinh viên. Trong câu hỏi bảng 4 có đến 70% sinh viên không thật sự hứng thú với môn tiếng Trung du lịch, 41% không hứng thú và chỉ có 9% là rất hứng thú. Thông qua phỏng vấn trực tiếp chúng tôi phát hiện đa phần sinh viên cảm thấy khi học môn học này không có nhiều mới lạ, giáo viên chủ yếu sử dụng những phương pháp truyền thống khi giảng dạy môn học này nên không tạo được sự hứng thú cho sinh viên.

**Bảng 4.** Bạn có hứng thú với môn tiếng Trung du lịch hay không?

Câu trả lời	Số lượng	Tỷ lệ
Rất hứng thú	9	9%
Không thật sự hứng thú	70	70%
Không hứng thú	41	41%
Không quan tâm	0	0%

**Bảng 5.** Theo bạn hình thức hoạt động dạy học nào dưới đây mới khiến bạn cảm thấy hứng thú với môn tiếng Trung du lịch?

Câu trả lời	Số lượng	Tỷ lệ
Thảo luận trên lớp	50	50%
Chơi trò chơi	67	67%
Nhìn tranh ảnh hoặc xem video	79	79%
Đóng vai và thuyết trình	95	95%
Cách khác	19	19%

Câu hỏi bảng 5, là câu hỏi chọn lựa nhiều đáp án và có đến 95% có hứng thú với hoạt động đóng vai và thuyết trình, 79% nhìn tranh ảnh hoặc xem video, 67% chơi trò chơi, 50% thảo luận trên lớp và 19% là chọn cách khác.

Từ kết quả khảo sát trên có thể thấy cách thức và phương pháp giảng dạy của giáo viên đối với môn tiếng Trung du lịch chưa có nhiều sáng tạo, còn nhiều hạn chế về kỹ năng và cách thức truyền đạt, đặc biệt giáo trình chưa phù hợp, vì vậy không gây hứng thú nên sinh viên học tập không nghiêm túc và chăm chỉ, kết quả học tập không cao. Từ những khảo sát thu được chúng tôi tiến hành đề ra phương pháp dạy học theo dự án, hy vọng sẽ góp phần mang lại hiệu quả cao đối với môn học này.

## Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án trong dạy học môn tiếng Trung du lịch tại Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên

### Cách thức và nội dung triển khai

**Bảng 6. Tên bài học "Du lịch địa phương"**  
 Đề tài: "Hồ Núi Cốc - Tiềm năng và hướng phát triển"

Dạng câu hỏi	Nội dung câu hỏi
Câu hỏi khái quát	Làm thế nào để phát triển ngành du lịch Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp?
Câu hỏi bài học	1. Nhận nhận của bạn thế nào về ngành du lịch của tỉnh Thái Nguyên? 2. Làm thế nào để du lịch Thái Nguyên ngày càng phát triển?
Câu hỏi nội dung	1. Hiện trạng du lịch Hồ Núi Cốc, những thành tựu và tồn tại? 2. Tác động của khu du lịch Hồ Núi Cốc đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên?

*Tóm tắt bài học:* Sinh viên được giao nhiệm vụ như một chuyên gia về du lịch, thông qua nghiên cứu các tài liệu như báo chí, tài liệu trên mạng, khảo sát, phỏng vấn điều tra để nghiên cứu về thực trạng cũng như tình hình ngành du lịch Thái Nguyên và khu du lịch Hồ Núi Cốc, đồng thời tìm ra hướng phát triển trong tương lai cho tỉnh và cho khu du lịch Hồ Núi Cốc. Yêu cầu sinh viên nắm vững tiềm năng du lịch, các loại hình du lịch đang tồn tại, tình hình hoạt động của các loại hình du lịch trong tỉnh và những tồn tại của khu du lịch Hồ Núi Cốc, cụ thể là những mặt tích cực cũng như hạn chế của du lịch Thái Nguyên và của khu du lịch Hồ Núi Cốc, tác động của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, từ đó tìm ra giải pháp nhằm đưa ngành du lịch Thái Nguyên cũng như khu du lịch Hồ Núi Cốc ngày càng phát triển hơn nữa.

*Giáo viên yêu cầu sinh viên thực hiện các nhiệm vụ sau:*

**Bài tập 1:** Thiết kế bài tập đa phương tiện Power point giới thiệu những tiềm năng du lịch của tỉnh Thái Nguyên đặc biệt là tiềm năng của khu du lịch Hồ Núi Cốc, những mặt tích cực cũng như hạn chế của ngành du lịch trong tỉnh và khu du lịch Hồ Núi Cốc. Tìm hiểu hiện trạng về du lịch Hồ Núi Cốc và đưa ra những giải pháp nhằm góp phần phát triển ngành du lịch của tỉnh cũng như phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc.

**Bài tập 2:** Viết một bài báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm góp phần phát triển du lịch

cho tỉnh Thái Nguyên đặc biệt là phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc, lý giải được nguyên nhân lựa chọn các giải pháp đó.

**Bài tập 3:** Thiết kế một trang web trình bày một số vấn đề có liên quan đến ngành du lịch tỉnh Thái Nguyên nói chung và khu du lịch Hồ Núi Cốc nói riêng. Qua đó giới thiệu về danh thắng trong tỉnh đặc biệt là địa điểm du lịch Hồ Núi Cốc cho bạn bè khắp nơi được biết từ đó có thể thu thập và trung cầu ý kiến của những người quan tâm đến du lịch Thái Nguyên và khu du lịch Hồ Núi Cốc, nhằm tìm ra biện pháp tối ưu cho việc phát triển ngành du lịch Thái Nguyên nói chung và khu du lịch Hồ Núi Cốc nói riêng.

### Cách thức đánh giá và thang điểm

**Bài tập 1:** Tiêu chí đánh giá bài trình diễn đa phương tiện sẽ được đánh giá theo các cấp độ: Tốt, khá, trung bình và kém, được quy về thang điểm 10. Mỗi cấp độ sẽ được đánh giá căn cứ dựa vào nội dung và kỹ thuật, cụ thể như sau:

- Nội dung mà giáo viên đã đề ra, cụ thể là sự hiểu biết và cách thức trình bày ra sao, có biết cách áp dụng các kiến thức đã học hay không và giải quyết vấn đề thế nào, ngoài ra kết quả thu được có đảm bảo tính thẩm mỹ hay không.

- Kỹ thuật: Có thu hút, hấp dẫn làm nổi bật được nội dung mà giáo viên đã đề ra hay không; Hình ảnh có được chọn lọc có phù hợp với nội dung hay không; Phông chữ có rõ ràng, dễ đọc hay không; Hình nền có sinh động và có làm nổi bật phông chữ và nội

dung trong bài hay không; Bài có lỗi chính tả, lỗi dùng từ hay không.

Bài tập 2: Tiêu chí đánh giá báo cáo đề xuất sẽ được đánh giá theo các cấp độ: Tốt, khá, trung bình và kém, được quy về thang điểm 8, nếu báo cáo xuất sắc sẽ được cộng thêm 2 điểm. Chủ yếu đánh giá về:

- Nội dung của báo cáo, nội dung có thể hiện được khả năng hiểu bài hay không, trong báo cáo có trình bày được được các ứng dụng hay ví dụ để thể hiện biết cách vận dụng kiến thức bài học hay không và có thu hút, kích thích sự tò mò khám phá của người đọc hay không.

- Về thiết kế và trình bày bài báo cáo cần hợp lý, hấp dẫn. Các đề mục được bố trí hợp lý, đẹp mắt nổi bật được nội dung. Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ hay đặt câu.

Bài tập 3: Tiêu chí đánh giá thiết kế trang web sẽ được đánh giá theo các cấp độ: Tốt, khá, trung bình và kém, được quy về thang điểm 8, nếu trang web đạt kết quả tốt sẽ được cộng thêm 2 điểm. Chủ yếu đánh giá các mặt sau: Nội dung phải liên quan đến bài học, có nhiều thông tin hay và lý thú để bổ sung cho kiến thức trong bài, nội dung phải nổi bật được chủ đề bài học; Bố cục của cả trang web rõ ràng, liền mạch, dễ quan sát; Công nghệ được sử dụng thành thạo và bài bản có thể làm nổi bật nội dung và ý tưởng; Đồ họa của trang web đẹp mắt, có thể nổi bật được nội dung đưa ra; Ngoài ra trang web phải có nhiều sáng tạo, độc đáo, mới lạ; Ngôn từ dễ hiểu, không mắc lỗi chính tả; Thiết kế và trình bày hợp lý, hấp dẫn, mới lạ; Hình ảnh phù hợp, đẹp mắt truyền tải được nội dung.

#### **Kết quả sau khi thực hiện phương pháp dạy học theo dự án**

Sau một thời gian vận dụng phương pháp dạy học truyền thống chúng tôi nhận thấy có nhiều hạn chế như sinh viên trong giờ học tương đối thụ động, giáo viên giảng bài, sinh viên ghi chép, ghi nhớ kiến thức, sau đó sinh viên vận dụng máy móc những kiến thức đã học vào các bài kiểm tra, bài thi. Người học

không hứng thú trong quá trình học, không phát huy sự sáng tạo, khiến người học luôn thụ động nên sinh viên khi học thường là học chống đối chứ không thật sự hứng thú với môn học. Kiến thức thu nhận từ các bài học không gắn với thực tế, không phát triển năng lực, kĩ năng sống cho người học. Nhưng khi thử nghiệm vận dụng phương pháp dạy học theo dự án, chúng tôi nhận thấy phương pháp này có thể cung cấp cho sinh viên kiến thức chuẩn của từng bài, gắn lý thuyết với thực hành, kích thích hứng thú học tập cho người học, phát triển khả năng sáng tạo, rèn luyện cho người học có năng lực giải quyết những vấn đề phức tạp, rèn luyện tính bền bỉ, kiên nhẫn và năng lực cộng tác làm việc, đồng thời phát triển năng lực tự đánh giá của người học. Sau khi đưa vào thử nghiệm và chúng tôi đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến người học, đồng thời so sánh, phân tích kết quả học tập của sinh viên dựa trên kết quả của phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học theo dự án, chúng tôi thấy rằng phương pháp dạy học dự án đã mang lại những kết quả nhất định có thể khắc phục các nhược điểm của phương pháp truyền thống và có tính khả thi cao.

#### **KẾT LUẬN**

Hiệu quả do phương pháp dạy học theo dự án mang lại cho sinh viên là vô cùng lớn, đặc biệt là cung cấp các "kĩ năng mềm" đồng thời còn giúp sinh viên được tiếp cận với các phương pháp dạy học hiện đại, có thể sử dụng máy tính vào thiết kế bài học thông qua Power Point, tạo các Newsletter, tạo các trang web giúp giúp người học được trực tiếp trải nghiệm, học gắn liền với thực tiễn, yêu cầu người học phải suy nghĩ tìm hướng giải quyết và nhận thấy được mối liên hệ của môn tiếng Trung du lịch với các môn học khác, đồng thời giúp sinh viên tăng tính sáng tạo, tích cực, độc lập của bản thân trong công việc, thông qua việc thực hiện dự án giúp sinh viên có thể làm việc theo nhóm, tăng tinh đoàn kết, tương trợ nhau trong công việc. Tuy nhiên để

ứng dụng phương pháp dạy học theo dự án vào việc dạy môn tiếng Trung du lịch đạt hiệu quả cao cần phải thực hiện các nghiên cứu thực tiễn một cách cụ thể, trên cơ sở nội dung chương trình của môn tiếng Trung du lịch cần đề xuất các đề tài dự án, xác định quy trình thiết kế, xây dựng kế hoạch bài dạy tương ứng với các chủ đề đã xác định và phù hợp với môn học và các kết quả các vấn đề nghiên cứu của mỗi chủ đề sẽ được công bố ở các bài viết tiếp theo.

#### TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trịnh Văn Biều, Phan Đồng Châu Thủy, Trịnh Lê Hồng Phương (2011), "Dạy học dự án – Từ lí luận đến thực tiễn", *Tạp chí khoa học*, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM, 28, tr. 3-12
2. Nguyễn Văn Cường (1997), "Dạy học Project hay dạy học theo dự án", *Thông báo khoa học*, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.3-7
3. Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Diệu Thảo (2004), "Dạy học theo dự án, một phương pháp có chức năng kép trong đào tạo giáo viên", *Tạp chí Giáo dục*, 80, tr.15 -17
4. Trần Thị Hương (chủ biên), Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hồ Văn Liên, Ngô Đình Qua (2009), *Giáo dục học đại cương*, Tài liệu lưu hành nội bộ, Đại học Sư phạm TP HCM.
5. Erica Baker, Breanna Trygg, Patricia Otto, Margaret Tudor, Ph.D. and Lynne Ferguson (2011), *Project-based Learning Model, Relevant Learning for the 21st Century*, Pacific Education Institute, Available at [www.pacificeducationinstitute.org](http://www.pacificeducationinstitute.org).

#### SUMMARY

#### APPLICATION OF PROJECT-BASED LEARNING TO THE TEACHING OF CHINESE EXCURSION AT SCHOOL OF FOREIGN LANGUAGES THAI NGUYEN UNIVERSITY

Mai Thi Ngoc Anh, Vi Thi Hoa<sup>\*</sup>, Pham Hung Thuyen  
*School of Foreign Languages - TNU*

Project-Based Learning (PBL) is a kind of cooperative and practical teaching method. However, there are still many difficulties when first applying this method into the teaching of Chinese language courses, especially Chinese excursion. By investigating the teaching of Chinese excursion at School of Foreign Language - Thai Nguyen University, this paper aims at providing suggestions on the applications of PBL on the teaching of this course to enhance the quality of teaching and learning of this course at School of Foreign Languages – Thai Nguyen University.

**Key words:** *Project-Based Learning; Chinese excursion; status; application, effectiveness*

*Ngày nhận bài: 25/10/2017; Ngày phân biên: 07/11/2017; Ngày duyệt đăng: 13/12/2017*

<sup>\*</sup> Tel: 0976923888; Email [vihoa.sfl@tnu.edu.vn](mailto:vihoa.sfl@tnu.edu.vn)